

ส่วนที่ ๑๑

ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๕๗๑๕



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย การดำเนินการตามสรุปผลการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและ
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕) ให้แก่
ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชบพิธ
ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งสรุปผลการประชุมดังกล่าวให้จังหวัดขับเคลื่อน
การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ จังหวัดระยองจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตามสรุปผลการประชุมข้างต้น ในส่วนที่
รับผิดชอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง
www.rayong.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ทั้งนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พิรุณ เหมะริกษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐-๓๘๖๙-๔๐๐๐ มท. ๓๔๑๒๙

การดำเนินการตามสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต	๑) ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต โดยดำเนินการตามกรอบแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต (ศปท.)	ทุกหน่วยงาน
๒. การสร้าง ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	๑) ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน โดยขอให้ยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งในการดำเนินงานขอให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีความรู้คู่ คุณธรรม	ทุกหน่วยงาน
๓. การป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดถือเป็นบทบาทตัวอย่างที่สำคัญ ของการดำเนินงานภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด โดยขอให้หน่วยงานที่มีกลไกการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันดำเนินการ โดยเน้น ๒ เรื่อง คือ การลดอุปสงค์ (Demand) และการลดอุปทาน (Supply) ซึ่งการลด อุปทานดำเนินการโดยร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและอาศัยข้อมูล การข่าวเพื่อจับกุมผู้ผลิต/ผู้ค้า/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับการลดอุปสงค์ ดำเนินการโดยไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ ป้องกันไม่ให้ผู้ที่เคยเสพและได้รับการบำบัดแล้วกลับไปเสพซ้ำอีก ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีบุคลากร และแนวทาง/แผนงานโครงการ ที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ หากจังหวัดใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะ เกษียณอายุราชการขอให้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัดคนต่อไปเพื่อให้สามารถสานต่อการดำเนินงานได้	- ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง - สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด ระยอง - สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ระยอง - ตำรวจภูธร จังหวัดระยอง - กอ.รมน.จังหวัด ระยอง - อำเภอทุกอำเภอ
๔. การออกใบอนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุน ปืน	๑) ขอให้มีการรายงานสถานะการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ได้มีการมอบอำนาจในการอนุญาต ให้มีอาวุธปืนในครอบครองให้กับนายอำเภอ จึงขอให้นายอำเภอ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกฎหมาย โดยกำกับดูแลให้นายอำเภอ รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่อย่าง ถูกต้อง ๒) ขอให้ตรวจสอบกรณีการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน ปืน (แบบ ป.๓) แต่ไม่มีการขอใบอนุญาตให้มีและใช้และเครื่องกระสุนปืน อาวุธปืน (แบบ ป.๔) อย่างเข้มงวด	- ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓) ขอให้นายอำเภอเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.๓) แต่ยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.๔) พร้อมทั้งพิจารณาถึงสาเหตุที่ไม่ดำเนินการขอแบบ ป.๔</p> <p>๔) จากการที่นายอำเภอสามารถออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.๓) ได้ไม่จำกัดจำนวน ทำให้พบว่าในบางอำเภอมักมีการจำหน่ายกระสุนปืนเป็นจำนวนมากและมีการนำออกนอกประเทศ จึงขอให้นายอำเภอดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้จัดทำแนวทางควบคุมที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นซ้ำอีก</p>	
<p>๕. การควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ</p>	<p>๑) ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างสถานบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ขนาดพื้นที่อาคารและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด กฎหมายด้านสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกิดขึ้นภายในจังหวัดถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายทั้งอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน อำนาจในการปกครองท้องที่ และอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา</p> <p>๒) ขอให้คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กำหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อบูรณาการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำรายชื่อทั้งสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตลอดจนประสานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำกับดูแล และให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการจัดตั้งสถานบริการในพื้นที่</p> <p>๓) กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงจังหวัดเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติภายหลังเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือหนังสือดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔) แนวทางการขออนุญาตตั้งสถานบริการ มีดังนี้</p> <p>๔.๑) การตั้งสถานบริการต้องอยู่ในพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนั้น ๆ เว้นแต่เป็นสถานบริการที่ตั้งขึ้นก่อนพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใช้บังคับ</p> <p>๔.๒) การตั้งสถานบริการอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม</p> <p>๕) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสถานบริการ ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ</p> <p>๕.๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง - กอ.รมน.จังหวัดระยอง - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕.๓) กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง</p> <p>๕.๔) กฎหมายสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p> <p>๕.๕) กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา</p> <p>๕.๖) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกี่ยวกับเวลาที่กำหนดในจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>๖) อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตามกฎหมายในการควบคุมดูแลสถานบริการ ประกอบด้วย</p>	
	<p>๖.๑) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวล</p>	
	<p>กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจตรวจในสถานบริการ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ</p> <p>๖.๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมีอำนาจในการกำกับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๖.๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมีหน้าที่บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ</p> <p>๗) การฝ่าฝืนกฎหมายที่พบโดยส่วนใหญ่ ได้แก่</p> <p>๗.๑) การตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>๗.๒) การอนุญาตให้ผู้ที่มิใช่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าใช้บริการ</p> <p>๗.๓) การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มิใช่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์</p> <p>๗.๔) การเปิดทำการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๗.๕) การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๗.๖) การละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด เข้าสถานบริการ</p> <p>๗.๗) การค้ำมนุษย์ในสถานบริการ</p> <p>๗.๘) การละเลยให้มีการเล่นการพนันในสถานบริการ</p> <p>๘) บทลงโทษสถานบริการหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ได้แก่</p> <p>๘.๑) โทษทางอาญา โดยการจำคุกหรือปรับ</p> <p>๘.๒) โทษทางปกครอง โดยการปิดสถานบริการตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๙) กรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลสถานบริการในกฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑๐) กระทรวงมหาดไทยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารเพื่อใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ</p>	<p>- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีข้อกำหนด อาทิ วัสดุของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ทางออก ทางหนีไฟ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอาคารที่มีบุคคลเข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก	
๖. การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ	๑) ขอให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี	ทุกหน่วยงาน
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหา	๑) ขอให้สำรวจพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเน้นประปาหมู่บ้าน ประปาท้องถิ่น และประปาภูมิภาค ทั้งนี้ขอให้	- การประสานภูมิภาคทุกสาขา
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	สำรวจพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอ โดยขอให้จัดเตรียมข้อมูลและกำหนดแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๘. การพัฒนาระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์	๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย คือ ระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ โดยมอบหมายให้กรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมธนารักษ์ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๒) กรมที่ดินได้พัฒนาแอปพลิเคชัน LandsMaps มาใช้เป็นระบบกลาง โดยเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลโฉนดที่ดินทั่วประเทศพร้อมทั้งราคาประเมิน โดยประชาชนสามารถเลือกจังหวัด อำเภอ และใส่เลขโฉนดที่ดินที่ต้องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดแปลงที่ดิน และสามารถชำระภาษีผ่านระบบ Mobile Banking ทั้งนี้ ได้มีการทดลองใช้ระบบดังกล่าวนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในปี ๒๕๖๖ กรมที่ดินจะดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ	- สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง